

# **Giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học Phổ thông Tôn Thất Tùng**

## **1. Giới thiệu**

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tôn Thất Tùng là đơn vị Đoàn trực thuộc quận đoàn Sơn Trà. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tôn Thất Tùng luôn là lá cờ đầu trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của quận Sơn Trà nói chung và khối các trường THPT nói riêng. Hiện Đoàn trường có 34 chi Đoàn trực thuộc. Thê hệ Đoàn viên luôn mang trong mình lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Với lớn mạnh không ngừng về cả chất và lượng, Đoàn thanh niên trường THPT Tôn Thất Tùng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản Việt Nam, luôn cống hiến hết mình trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một phát triển.

Trải qua từng thời kỳ, Đoàn thanh niên trường THPT Tôn Thất Tùng còn không ngừng nỗ lực phấn đấu và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn góp phần thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của trường, đưa phong trào của trường ngày càng đi lên và lớn mạnh không ngừng. Tạo ra một sân chơi lành mạnh, lí tưởng, một môi trường học tập, rèn luyện nhằm thỏa sức sáng tạo, phát triển cho các đồng chí đoàn viên, sinh viên nhà trường. Đó là mục tiêu to lớn mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tôn Thất Tùng luôn muốn hướng tới và đạt được..

## **2. Nhiệm vụ**

Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Luôn đi đầu trong các phong trào của Đoàn.

Tổ chức các chương trình nhằm đẩy mạnh các phong trào của Đoàn thanh niên như: Tình nguyện, văn hóa, văn thể, thể dục thể thao,...

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp.

Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phối hợp với

các cơ quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường: quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Trung ương Đoàn.

### 3. Quá trình phát triển

Từ năm 2004 đến nay, Đoàn trường đã trải qua 17 kỳ Đại hội.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tôn Thất Tùng qua các thời kỳ

STT	HỌ VÀ TÊN	THỜI KỲ
1	Cô Chế Thị Thu Thủy	2004 - 2010
2	Thầy Nguyễn Đức Thuận	2010 - 2017
3	Cô Trần Vân Trang	2017 - 2018
4	Thầy Lê Trần Nhật Minh	2018 - nay

Cùng với quá trình vận động và phát triển của Nhà trường, Đoàn trường không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thành phố Đà Nẵng và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tôn Thất Tùng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước.

Kế thừa và phát huy những truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng tiếp tục thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp, giáo dục và phát triển đoàn viên, thanh niên về mọi mặt.

Đoàn trường luôn “Đồng hành với thanh niên trong học tập” xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sân chơi gắn với giáo dục, trải nghiệm thực tiễn: Tổ chức các Hội thi Flashmod-Semaphore, Rung chuông vàng, Khi tôi 18, hoạt động trang bị kiến thức, tư vấn tuyển sinh, kỹ năng thực hành xã hội; tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” thúc đẩy phong trào học tập của đoàn viên, thanh niên.

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết của các Đoàn viên thanh niên, Đoàn trường và chi đoàn giáo viên đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Công tác hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên là hoạt động diễn ra trong suốt quá trình dạy và học, tập trung vào năm học lớp 12. Trong quá trình thực hiện, Đoàn trường đã phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên học sinh khối 12 trong vấn đề chọn trường, chọn ngành nghề. Đoàn trường còn phối hợp với các cựu học sinh của nhà trường hiện đang là sinh viên các trường đại học về tư vấn giúp

cho đoàn viên học sinh về vấn đề chọn trường, khoa, ngành học và phương pháp làm bài để đạt kết quả tốt hơn.

Ngoài ra, Đoàn trường cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập thông qua nguồn quỹ vận động từ các mạnh thường quân, quỹ “Tết tiết kiệm-Heo đất giúp bạn đến trường”. Hàng năm trao hơn 100 phần quà động viên tinh thần các em an tâm trong học tập.

Để đảm bảo tính toàn diện trong công tác giáo dục tư tưởng, lối sống cho các đoàn viên thanh niên, Đoàn trường đã đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần.

Bên cạnh các chương trình giáo dục, rèn luyện thể chất trong chương trình dạy học của nhà trường, thì các trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, kéo co được được tổ chức ở quy mô cấp trường vào các dịp lễ, đã thu hút đông đảo học sinh, giúp các đoàn viên xích lại gần nhau hơn bằng những câu khích lệ, những tràng pháo tay hò reo động viên... Từ đây, các em biết kết hợp hài hòa giữa học và chơi, giữa rèn luyện trí óc và rèn luyện sức khỏe, từng bước trưởng thành hơn.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, Đoàn trường đã thường xuyên tổ chức với nội dung và hình thức phong phú, bám sát chủ đề từng tháng, trong đó có rất nhiều chuyên mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo và khả năng tổ chức tốt. Ngoài ra các cuộc thi kết hoa, cắm hoa nghệ thuật để chào mừng ngày ngày nhà giáo Việt Nam luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình và đông đảo của các đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi không chỉ đem lại những giây phút thư giãn thoải mái, thể hiện sự sáng tạo, khéo tay của các đoàn viên thanh niên trong nhà trường, mà còn là tấm lòng và sự tri ân của các em đối với thầy cô giáo.

Nhằm mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống cho học sinh thời gian qua, Đoàn Trường THPT Tôn Thất Tùng đã thành lập mô hình các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sở thích, qua đó giúp các em học sinh phát huy năng khiếu và đam mê của mình. Qua thực tiễn cho thấy, việc học sinh tham gia các câu lạc bộ là một hình thức trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn, phù hợp tâm lý lứa tuổi. Khi tham gia vào các câu lạc bộ, học sinh có cơ hội thể hiện tài năng và niềm đam mê của bản thân đồng thời là môi trường để học sinh tự học hỏi, điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Câu lạc bộ cũng chính là nơi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, giáo dục truyền thống cho học sinh, là nơi vun đắp cho những ước mơ, đam mê của các em. Đến nay, Đoàn trường đã thành lập và duy trì hoạt động của 8 câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ có ít nhất một giáo viên tham gia hướng dẫn và hỗ trợ.

Các hoạt động xung kích tình nguyện là nội dung quan trọng thường niên của Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ cho đoàn viên thanh niên sẽ giúp các em có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên, xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, tiếp sức mùa thi... Các em được giao trách nhiệm tự tay chăm sóc và tưới cây cảnh của chi đoàn mình hàng ngày. Công việc này được đoàn thanh niên kết hợp với các giáo viên chủ nhiệm giám sát và được đưa vào tính điểm thi đua giữa các chi đoàn. Những việc này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục các em về ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện khác cũng được Đoàn trường quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: vận động thu gom sách cũ, thăm viếng và vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt các CLB đều có ít nhất 1 hoạt động vì cộng đồng mỗi

năm. Tinh thần tình nguyện, hành động tự nguyện được thấp sáng hàng ngày, hàng giờ cho các em.

Gần 20 năm trưởng thành và phát triển, những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; học tập – nghiên cứu khoa học; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tình nguyện và trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức đồng thời Đoàn trường đã luôn thể hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị của Hội LHTN trong nhà trường, của thành phố Đà Nẵng. Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng tự hào: nhiều năm liền đạt danh hiệu Đoàn trường vững mạnh xuất sắc, được BCH Thành đoàn, UBND thành phố Đà Nẵng, BCH quận đoàn, UBND quận Sơn Trà khen thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Với lòng nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ THPT Tôn Thất Tùng, trong tương lai Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng tiếp tục phấn đấu và phát triển xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố đáng sống.